

UBND TỈNH AN GIANG  
**SỞ Y TẾ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: /SYT-NVD  
V/v cung ứng thuốc trong điều trị  
bệnh tay chân miệng

An Giang, ngày tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh

Tính đến ngày 21/7/2023, trên địa bàn tỉnh An Giang đã ghi nhận 1.437 ca mắc tay chân miệng, không có tử vong. So với lũy tích cùng kỳ 2022 số mắc giảm 15% (số mắc/chết cùng kỳ 2022: 1.689/0), tình hình dịch bệnh có chiều hướng tăng từ giữa tháng 6 và tăng mạnh trong 02 tuần gần đây.

Theo báo cáo của các nhà cung cấp, hiện tại nguồn cung ứng một số thuốc đặc trị cho các trường hợp bệnh tay chân miệng phân độ nặng (Immunoglobulin, Phenobarbital tiêm truyền) đang gặp khó khăn (nhập khẩu, thông quan...), nếu tình hình dịch bệnh gia tăng trong thời gian tới sẽ không có thuốc phục vụ cho người bệnh.

Ngày 25/7/2023, Sở Y tế đã có Công văn số 1833/SYT-NVD gửi Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc xin hỗ trợ cung ứng thuốc điều trị tay chân miệng trước tình hình diễn biến phức tạp.

Ngày 28/7/2023, Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế có Công văn số 8342/QLD-KD về việc cung ứng thuốc trong điều trị bệnh tay, chân, miệng. Theo đó, Cục Quản lý Dược thông tin về tình hình cung ứng thuốc Immunoglobulin và thuốc Phenobarbital dùng đường tiêm đã được cấp phép nhập khẩu.

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh có nhu cầu sử dụng thuốc kịp thời, chủ động liên hệ với các cơ sở nhập khẩu, cung ứng thuốc để dự trữ, đặt hàng, mua sắm và dự trữ thuốc theo đúng quy định (đính kèm Công văn số 8342/QLD-KD ngày 28/7/2023 của Cục Quản lý Dược).

Giám đốc các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải đảm bảo có đủ thuốc để điều trị bệnh tay chân miệng và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế nếu để xảy ra tình trạng thiếu thuốc gây ảnh hưởng đến điều trị hoặc bệnh nhân tử vong.

Sở Y tế thông báo để các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Giám đốc SYT (b/c);
- Phòng Nghiệp vụ Y (p/h);
- Lưu: VT, NVD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Từ Hoàng Tước**